

# ด่วนที่สุด

ที่ สร ๐๐๒๓.๖/ว๒๗๕



ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์  
ถนนเลียงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN.1

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๗/ว ๘๕

ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ขณะนี้มีรายงานข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ JN. 1 ซึ่งจะมีการแพร่ระบาดมากขึ้นหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเฉลิมฉลอง และหยุดยาวถึง ๔ วัน

จังหวัดสุรินทร์พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคโควิดสายพันธุ์ JN. 1 จึงขอความร่วมมืออำเภอเจ้าเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันการระบาดของโรคหลังเทศกาลปีใหม่ ขอให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองอย่างน้อย ๗ วัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุ หรือผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง

๒. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ประจำปี

๓. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อร่วมกิจกรรมหรือไปสถานที่ที่มีผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง จำนวนมาก เช่น โรงพยาบาล สถานดูแลผู้สูงอายุ

๔. ให้ตรวจ ATK เมื่อป่วยหรือมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ หากผลเป็นบวกให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาล สำหรับผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับยาต้านไวรัสและติดตามอาการอย่างใกล้ชิด กรณีที่มีสมาชิกในครอบครัวเพื่อน/เพื่อนนักเรียน/เพื่อนร่วมงานที่ตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกในช่วง ๑ - ๒ สัปดาห์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติมได้ทกรมควบคุมโรค หรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข ๑๔๒๒ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ <https://shorturl.asia/axTIV> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้ และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ [www.surinlocal.go.th](http://www.surinlocal.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ขอให้พิจารณาดำเนินการดังกล่าวเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ศรีจันทร์เวียง)



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์